
ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน 
การประชุม และมีประเด็นพิจารณาส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 

สืบเนื่องจากกิจกรรม “วุฒิสภา ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่  
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้จัดขึ้น  
เพ่ือระดมความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาติดตามสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 
ได้รับทราบ ดังนี้ 

๑. ปัจจุบันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ จังหวัด ยังพบจ านวนผู้ติดเชื้อไวร้ส COVID-19 เป็นจ านวน
มาก โดยอยู่ในล าดับจังหวัดที่ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามแม้จะมีจ านวนผู้ติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 เป็นจ านวนมาก แต่ก็มีจ านวนผู้หายป่วยที่หายจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นจ านวน
มากถึง ๒ เท่าของจ านวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลดลง 

๒. โรพยาบาลมีจ านวนเตียงพักผู้ป่วยที่ เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัส  
COVID-19 

๓. จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง ๔ จังหวัด ได้มีการจัดฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้วโดยประมาณ 
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด และจะเร่งให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ถึงร้อยละ ๗๐ 
ของจ านวนประชาชนทั้งหมด ภายในวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔. ปัญหาของวัคซีนที่ก าลังจะหมดอายุในสิ้นเดือนพฤศจิกายนของจังหวัดปัตตานี จะมีการ
บริหารจัดการวัคซีนบางส่วนให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาในลักษณะของการยืมวัคซีน เพ่ือบริหาร
จัดการการฉีดวัคซีนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 

๕. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง อาจจะต้องมีการประสานให้แพทย์และพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงเข้าไปเสริมก าลัง
การรักษาผู้ป่วย 

๖. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ จังหวัด ยังมีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะเตรียมความพร้อมด้าน 
การท่องเที่ยวในการเปิดประเทศพร้อมกับประเทศมาเลเซียซึ่งจะเปิดประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพ่ือรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย และแรงงานไทยที่จะเดินทางไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย 

 
 

 

เอกสารข่าว 
คณะกรรมาธกิารสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้  



 
๒ 
 

๗. ในจังหวัดปัตตานีได้รับชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit) จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ ชุด ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เพียงพอต่อการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

ตามที่คณะกรรมาธิการได้ให้ค าแนะน าให้สภาองค์กรของผู้บริโภคพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัยในท้องตลาด รวมถึงการได้รับเรื่องร้องเรียน 
จากผู้บริโภค เรื่อง ความปลอดภัยของหน้ากากอนามัย สภาองค์กรของผู้บริโภคจึง 
ได้ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริ โภคทดสอบประสิทธิภาพการกรอง
อนุภาคขนาดเล็ ก ความสามารถในการซึ มผ่ านของอากาศ และมาตรฐ านของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของหน้ากากอนามัน จากการสุ่มทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัย 
ที่ขายในท้องตลาด จ านวน ๕๓ ยี่ห้อ พบว่าหน้ากากอนามัยที่ผ่านมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเพียง จ านวน ๑๗ ยี่ห้อ และหน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม จ านวน ๓๖ ยี่ห้อ โดยร้อยละ ๙๘.๓๓ ไม่มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่มีการป้องกันระดับไหน และไม่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. 
นอกจากนี้หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังให้ข้อมูล ดังนี้ 

๑. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก ากับดูแลได้เฉพาะหน้ากาก 
อนามัยที่ผู้ประกอบการสมัครใจของอนุญาตใช้เครื่องหมาย มอก. แบบทั่วไป เท่านั้น  

๒. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลมาตรฐานหน้ากากอนามัยเฉพาะ
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask เท่านั้น  

๓. กรมการค้าภายในมีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมราคาเฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้มีราคา ๒.๕๐ บาท 
เท่านั้น  

๔. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ระหว่างการจัดท าร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลาก 
เพ่ือออกมาควบคุมคุณภาพของหน้ากากอนามันที่อยู่นอกเหนือการก ากับดูแลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อห่วงใยเรื่องคุณภาพของหน้ากากอนามัย โดยจะเสนอแนะให้สภาองค์องค์กรของ
ผู้บริโภคจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคมีความรู้เพียงพอที่จะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ 
โดยอาจสังเกตจากการแสดงเครื่องหมาย มอก. การแสดงเลขทะเบียนการจดแจ้งกับ อย. หรือข้อความแสดงว่าเป็นหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ หรือ Medical mask หรือ Surgical mark 

 

ติดตามผลการทดสอบหน้ากากอนามันของสภาองค์กรของผู้บรโิภค 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ / ผู้จัดท าข่าว 


